

ก.ค.ศ.

**อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560**

นำเสนอเมื่อ : 27 ธ.ค. 2560

ก.ค.ศ.

**อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560**

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 6 ราย ได้แก่ ครูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ราย รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย และผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 2 ราย

- [คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่](#)

ที่มา [สำนักงาน ก.ค.ศ. วันที่ 27 ธันวาคม 2560](#)

**ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ**

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน ๖ ราย ได้แก่ ครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๓ ราย รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย และผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๒ ราย ดังนี้

**หลักเกณฑ์ ๖ ๑๗/๒๕๕๒ เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๓ ราย ได้แก่**

๑) นายบัญญัติ กมุทชาติ โรงเรียนบ้านค้อน้อย สพ.อุบลราชธานี เขต ๔ (ผลงานวิชาการ คือ ๑. รายงานการวิจัยพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ พร้อมเอกสารประกอบ ๒. รายงานการใช้และพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระเพิ่มเติม เรื่อง การทำโครงการวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ พร้อมเอกสารประกอบ)

๒) นายวิสิทธิ์ เจริญวัฒนวิญญู โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จังหวัดชลบุรี สห.เขต ๑๘ (ผลงานวิชาการ คือ ๑. การพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร พร้อมเอกสารประกอบ ๒. การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร พร้อมเอกสารประกอบ)

๓) นางรัชนิภรณ์ ณะไชย โรงเรียนบ้านตะคร้อ (มิตรภาพ ๔) สพ.นครราชสีมา เขต ๒ (ผลงานวิชาการ คือ ๑. การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ เรื่อง พิษสมุนไพรในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ พร้อมเอกสารประกอบ ๒. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง สิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ พร้อมเอกสารประกอบ)

**หลักเกณฑ์ ๖ ๑๓/๒๕๕๖ จำนวน ๓ ราย ดังนี้**

๑. เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นายแสวง ทาวดี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒. รางวัลหน่วย ออก.ดีเด่น ระดับชาติ อันดับที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ๓. รางวัลชนะเลิศหน่วย ออก. ดีเด่น ระดับชาติ อันดับที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำของสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีหน่วยเชียงใหม่)